

WHERE IS YOUR HOME?

บ้านคุณอยู่ที่ไหน ?

แผ่นพับพระกิตติคุณนี้แปลด้วยคอมพิวเตอร์ หากคุณสามารถแก้ไขหรือปรับปรุงภาษาได้โปรดติดต่อ
สำนักงานที่ info@angp.co.za

พวกเราส่วนใหญ่มีบ้านหรือสถานที่ที่เราเรียกว่าบ้าน อาจจะไม่ใช่บ้านเหมือนที่อื่นหรือตกแต่งอย่างใดอาจจะไม่สะดวกสบายเท่าที่อื่น

แต่เป็นบ้านของเราและไม่่ว่าเราจะไปที่ไหนหรือเดินทางไปที่ไหนเราก็ยินดีที่จะได้กลับไปบ้านของเราเองเสมอ . สถานที่อื่น ๆ ที่เราไปอาจจะสวยกว่าและดีกว่าในหลาย ๆ ด้าน แต่มันไม่ใช่บ้านของเราและบ้านของเราเองก็มักจะเรียกร้อง มีบางอย่างเกี่ยวกับบ้านที่ทำให้เราได้รับการต้อนรับและทำให้เรารู้สึกว่าเราอยู่ที่นั่น



WE ARE เฉพาะผู้เข้าชมที่นี่

พระคำของพระเจ้าบอกเราว่าในโลกนี้เราเป็นเพียงคนแปลกหน้าและผู้แสวงบุญ (1 เปโตร 2: 11; ฮีบรู 11:

13) บ้านของเราที่นี่ไม่ว่าจะสร้างมาดีแค่ไหนก็แค่ชั่วคราวไม่นานกำแพงก็เริ่มแตกหลังคาเริ่มรั่วลมจะพัดเข้าประตูหน้าต่างและไม่ไม่นานปูนก็จะเริ่มหลุด ปิดและซ้ำ

แต่แน่นอนบ้านเริ่มพัง ไม่มีสิ่งปลูกสร้างใดบนโลกนี้คงอยู่ชั่วนิรันดร์ไม่ได้มีเพียงฤดูกาลเดียวจากนั้นก็

ตัวคุณและทุกหนทุกแห่งคุณจะเห็นสัญญาณที่พิสูจน์ให้คุณเห็นว่าไม่มีอะไรในโลกนี้ที่ยืนยาว แต่ทุกอย่างผ่านไปแม้แต่บ้านของเรา

ทุกคนมีบ้านที่สมบูรณ์

เราแต่ละคนไม่ว่าเราจะรู้จักหรือไม่ก็ตามก็มีบ้านที่ถาวรและเป็นนิรันดร์ บ้านเหล่านี้คือบ้านที่เราไปเมื่อชีวิตของเราบนโลกนี้สิ้นสุดลงเมื่อร่างกายของเราถูกวางไว้ในหลุมศพ จากนั้นวิญญาณของเราจะไปยังบ้านของพวกเขาซึ่งเราจะไม่เป็นคนแปลกหน้า

แต่จะอยู่ที่ไหนตลอดไปและตลอดไป บ้านหลังหนึ่งถูกอธิบายให้เราฟังว่าเป็นบึงไฟและกำแพงที่ซึ่งสัตว์ร้ายและผู้เผยพระวจนะที่จออยู่ทีไหนและจะส่งปีกออกไปที่ไหนและทุกคนที่ไม่พบชื่อในหนังสือแห่งชีวิต

(วิวรณ์20: 10 - 15)

ในคลื่นไฟอันยิ่งใหญ่เหล่านี้ในความทรमानและความร้อนที่แผดเผาจะมีการร้องไห้หวนและขบฟัน การเยาะเย้ยบนใบหน้าของปีศาจเสียงหัวเราะที่น่ารังเกียจของปีศาจจะเพิ่มความน่ากลัวและความน่ากลัวให้กับมันทั้งหมด จะไม่มีผู้ปลอบโยนและไม่มีความช่วยเหลือ ผู้ถูกประณามจะอยู่คนเดียวในความทุกข์

ทรमानและความทุกข์ทรमानของพวกเขาและขอให้พวกเขาตั้งใจฟังพระกิตติคุณของพระเยซูคริสต์อย่างรอบคอบมากขึ้น คลื่นแห่งไฟเหล่านี้สถานที่แห่งความทรमानสถานที่แห่งนี้เรียกว่านรกจะเป็นบ้านของพวกเขาเพราะ "ทุกคนทำบาปและอยู่ห่างไกลจากการทรงช่วยให้รอดของพระเจ้า" (โรม3:

23) ที่นี้เป็นบ้านของคนล่วงประเวณีคนคิดศีลธรรมคนที่บูชารูปเคารพผู้ที่ใช้กาลเวลาของคนที่มีความเกลียดชังในใจคนขี้ใจหนาคคนโกหกคนขี้เมาโมยคนหลอกลวงคนไม่ซื่อสัตย์ฆาตกรคนที่รัก

การต่อสู้ซึ่งเกี่ยวข้องกับผู้ปรารถนาสิ่งต่างๆของโลกนี้ผู้ชั่วร้ายและโหดร้ายผู้โลกและผู้ที่ยึดเงินและผู้ที่ยึดโลกและสิ่งของของโลก (กาลาเทีย5: 19 - 21; วิวรณ์21:

8) นี่คือนบ้านของผู้ที่ปฏิเสธที่จะยอมรับพระเจ้าพระเยซูคริสต์เป็นพระเจ้าผู้ช่วยให้รอดส่วนตัวซึ่งยังไม่ได้รับการชำระให้บริสุทธิ์โดยพระโลหิตของพระเยซู "

อย่าหลอกลวงตัวเอง ไม่มีใครทำให้พระเจ้าเป็นคนโง่ คน ๗ หนึ่งในจะเก็บเกี่ยวสิ่งที่เขาหว่าน" (กาลาเทีย6:

7) สิ่งที่เราหว่านลงในบาปและในเนื้อหนังเราจะเก็บเกี่ยวในนรก เพียงแค่หยุดและดูว่าคนบาปไปบ้านนี้ได้อย่างไรบ้านที่เป็นของเขาเพราะเขายังไม่เคยยอมรับพระเจ้าผู้ช่วยให้รอด คนบาปที่แข็งกระด้างเข้าใกล้ความตายพร้อมกับร่างกายของเขาที่เต็มไปด้วยความเจ็บปวดและจิตวิญญาณของเขาเต็มไปด้วยความกลัวตาย ความตายมาถึงในเวลาที่ไม่คาดคิดและไม่ต้องการและมองเหยื่อของเขาอย่างโหดร้าย ความสุขของเขาไปได้ผ่านไปแล้วและต้องจ่ายค่าจ้างที่น่ากลัวและสูงมากจากบาป (โรม6:

23) ความทุกข์ทรमानจากนรกเกาะกุมจิตใจและวิญญาณที่หวาดกลัวของเขา แม้ว่าเขาอาจต้องการอธิษฐาน

แต่ก็ไม่สามารถติดต่อหรือสื่อสารกับพระเจ้าได้ เพื่อนเก่าของเขากลัวที่จะยืนอยู่ข้างเตียงของเขาและคำพู่

คปคอบโยนที่ว่างเปล่าไม่สามารถช่วยเขาได้และความร่ำรวยของเขาซึ่งเขาอาจได้มาจากการหลอกลวงไม่สามารถช่วยชีวิตเขาหรือบรรเทาความเจ็บปวดของเขาหรือยืดชีวิตของเขาได้ แม้ว่าเขาจะพยายามคิดถึงพระเจ้า

แต่ปีศาจก็ไม่เปิดโอกาสให้เขา ทุกอย่างที่เขารักในโลกนี้และอาศัยอยู่ที่ดูเหมือนว่าจะเยาะเย้ยเขาและแม้กระทั่งเขาที่จงwordly เลี้ยงแกะไม่สามารถที่จะช่วยให้เขา เขาเริ่มตระหนักว่า " การตกอยู่ในพระหัตถ์ของพระเจ้าผู้ทรงพระชนม์เป็นเรื่องน่ากลัว" (ฮีบรู 10:

31) เขาหวังว่าจะได้พบกับพระเจ้าบนเตียงมรณะ

แต่พบว่ามันสายเกินไป ผู้คนหลายพันคนเสียชีวิตอย่างกะทันหันโดยไม่เคยมีโอกาสดพบพระเจ้าบนเตียงมรณะ ดังนั้นเราจึงได้รับคำสั่งให้ค้นหาพระเจ้าในขณะที่พระองค์สามารถพบอิสยาห์ 55:

6) แทนที่จะได้ยินพระวจนะของพระเจ้าคนบาปที่กำลังจะตายคนนี่ซึ่งปฏิเสธพระคุณและความรักของพระเจ้าในชีวิตของเขาตอนนี้กลับได้ยินเสียงของผู้พิพากษาของเขาพระเจ้าผู้ช่วยให้รอดที่เขาปฏิเสธโดยกล่าวว่า: " ไปให้พ้นเจ้า

ที่อยู่ภายใต้คำสาปของพระเจ้า! ออกไปสู่ไฟนรันครซึ่งเตรียมไว้สำหรับพญามารและทูตสวรรค์ของมัน" (มัทธิว 25: 41) " ทุกคนต้องตายครั้งเดียวและหลังจากนั้นพระเจ้าจะพิพากษา" (ฮีบรู 9: 27)

ตอนนี้ให้เราดูดีขึ้นหน้าแรก

ในบ้านนี้ไม่มีกลางคืนไม่มีตะเกียงและไม่จำเป็นต้องมีดวงอาทิตย์เพราะพระเจ้าจะอยู่ที่นั่น

(วิวรรณ์ 22: 5) "

สิ่งที่ไม่มีการเคยเห็นหรือได้ยินสิ่งที่ไม่เคยคิดว่าเกิดขึ้นได้คือสิ่งที่พระเจ้าจัดเตรียมไว้สำหรับคนที่รักพระองค์" (1 โครินธ์ 2:

9) ไม่มีภาษาใดบนโลกที่จะสามารถอธิบายหรือบรรยายถึงความรุ่งโรจน์ของสวรรค์ได้เป็นเรื่องที่ขอลืมและไม่มีสง่าราศี นี่คือบ้านของผู้ไถ่ จะไม่มีคนบาปเข้ามาที่นั่นและ"

ไม่มีสิ่งใดที่บริสุทธิจะเข้ามาในเมืองและไม่มีใครทำสิ่งที่น่าอับอายหรือพุดมสา เฉพาะผู้ที่มิชื่อเขียนไว้ในหนังสือของพระเมษโปดกแห่งชีวิต" (วิวรรณ์ 21:

27) คุณไม่สามารถซื้อบ้านนี้ด้วยเงินหรือทำงานเพื่อมัน คุณไม่สามารถปีนข้ามกำแพงได้ไม่มีพิธีในคริสตจักรใดสามารถมอบให้คุณได้มีทางเดียวคือผ่านทางพระเยซู เขากล่าวว่า:"

เราเป็นทางนั้นความจริงและชีวิต; ไม่มีใครไปหาพระบิดานอกจากฉัน" (ยอห์น 14:

6) พระเยซูบอกเราในยอห์น 14: 2 เกี่ยวกับบ้านที่พระองค์กำลังจัดเตรียม

แต่บ้านบนสวรรค์นี้มีไว้สำหรับคนที่บาปได้รับการอภัยเท่านั้นและจิตใจและชีวิตของเขาสะอาด หลายคนใส่เสื้อฝ้ายอย่างด้วยความหวังว่าจะพาพวกเขาไปสวรรค์ ไม่เป็นหัวใจสำคัญเหนือความต้องการทั้งหมดในการทำให้บริสุทธิ์และเราต้องดำเนินชีวิตที่บริสุทธิ์และบริสุทธิ์ไม่คิดตามสิ่งต่างๆของโลก

เมื่อเห็นแล้วว่าเราทุกคนเป็นคนบาปในสายพระเนตรของพระเจ้าและทุกคนกำลังมุ่งหน้าไปสู่รณภูมิเพียง
สิ่งเดียวที่ต้องทำ " ถ้าเราสารภาพบาปต่อพระเจ้าพระองค์จะรักษาสัญญาและทำในสิ่งที่ถูกต้อง :

พระองค์จะทรงอภัย บาปของเราและชำระเราให้บริสุทธิ์จากการกระทำผิดทั้งหมดของเรา " (1 ยอห์น
1: 9) พระเยซูตรัสว่า:

เราคือการฟื้นคืนชีพและชีวิต ใครก็ตามที่เชื่อในเราจะมีชีวิตอยู่แม้ว่าเขาจะตาย และใครก็ตามที่มีชีวิตและ
เชื่อในตัวเราจะไม่มีวันตาย " (ยอห์น 11: 25,26) "

ใครก็ตามที่ได้ยินถ้อยคำของฉันและเชื่อในพระองค์ผู้ทรงส่งฉันมาจะมีชีวิตนิรันดร์ เขาจะไม่ถูกพิพากษา
แต่ได้ล่วงจากความตายไปสู่ชีวิตแล้ว " (ยอห์น 5: 24)

ความตายไม่ถือเป็นความกลัวหรือความทรมานสำหรับคริสเตียน "
ความตายถูกทำลาย ชัยชนะเป็นที่เรียบร้อยแล้ว! ความตายอยู่ที่ไหนชัยชนะของคุณ? ความตายมีอำนาจ
ทำร้ายคุณอยู่ที่ไหน? ขอขอบคุณพระเจ้าที่ประทานชัยชนะแก่เราผ่านทางองค์พระเยซูคริสต์ "

(1 โครินธ์ 15: 54-57)

บุคคลที่ดำเนินชีวิตและดำเนินกับพระเจ้าไม่กลัวความตาย เมื่อถึงเวลาจากไปเขาจะไปด้วยความ
ยินดีซึ่งที่อัครสาวกเปาโลกล่าวไว้ว่า "

ฉันต้องการมากที่จะออกจากชีวิตนี้และอยู่กับพระคริสต์ซึ่งเป็นสิ่งที่คิดอย่างมาก " (ฟิลิปปี 1:

23) คริสเตียนคนหนึ่งปรารถนาที่จะเห็นพระพักตร์ของพระเยซูที่สิ้นพระชนม์เพื่อพระองค์บนไม้กาง
เขน พระวิญญาณบริสุทธิ์ยังเตือนเขาถึงพระวาทะของพระเยซูที่ว่า " อย่างกังวลและเสียใจ เชื่อในพระเจ้า
และเชื่อในตัวฉันด้วย พระบิดาของเรามีห้องหลายห้อง และหลังจากที่ฉันไปและจัดเตรียมที่สำหรับคุณ
ฉันจะกลับมาและพาคุณไปหาคุณเองเพื่อที่คุณจะได้อยู่ที่ที่ฉันอยู่ " (ยอห์น 14: 1-4)

ตอนนี้ให้เราหยุดพักสักครู่และคิดว่าคริสเตียนคนหนึ่งไปบ้านของเขาอย่างไร แทนที่จะเป็นความตายที่น่า
สะพรึงกลัวทวดสวรรค์หรือผู้ส่งสารของพระเจ้าจะรอคอยที่จะนำวิญญาณของเขากลับไปหาพระเจ้า วิ
ญญาณและวิญญาณได้รับการปลดปล่อยจากร่างกายมนุษย์และทะยานผ่านประตูสวรรค์ที่เปิดกว้าง ไปสู่อ้อม
แขนของผู้ที่ตายเพื่อเขา การต้อนรับอย่างมีความสุขกำลังรอเขาอยู่ต่อหน้าพระเจ้าซึ่งพระเจ้าและอาจารย์
ของเขาได้รับการต้อนรับด้วยถ้อยคำที่น่ายกย่องเหล่านี้: "

ทำได้ดีมากเจ้าเป็นผู้รับใช้ที่ดีและซื่อสัตย์! เข้ามาและแบ่งปันความสุขของฉัน! " (มัทธีว 25:

21) ชาตานไม่มีอำนาจเหนือมันอีกต่อไปเพราะ "

ผู้ที่ตายจากนี้ไปก็มีความสุขในการรับใช้พระเจ้า! พวกเขาจะได้พักผ่อนจากการทำงานหนักเพราะผลของ
การรับใช้ไปพร้อมกับพวกเขา " (วิวรณ์ 14:

13) **ตอนนี้**คุณจะทำเหมือนลูกชายสุรุษสุราย์ที่อยู่ไกลบ้านเห็นชีวิตที่น่าสังเวชและความต้องการของเข
แล้วพูดว่า: " ฉันจะถูกไปหาพ่อ " (ลูกา 15:

18) ขอมงานต่อชีวิตของคุณ **ตอนนี้**เพื่อพระเยซูทำ **ตอนนี้**ในที่ที่คุณอยู่ คุณเขาและสารภาพกับพระเจ้า
ว่าคุณเป็นคนบาปและขอให้พระองค์ชำระคุณให้บริสุทธิ์ในพระโลหิตอันมีค่าของพระองค์และรับพระอ

งค์เข้ามาในชีวิตของคุณและในการทำเช่นนั้นให้หันหลังให้กับซาตานและบนถนนซึ่งนำไปสู่นรกและ
เริ่มเดินทางกลับบ้านบนสวรรค์

ม. ร. GSCHWEND

แผ่นพับพระกิตติคุณนี้แปลด้วยคอมพิวเตอร์ หากคุณสามารถแก้ไขหรือปรับปรุงภาษาได้โปรดติดต่อ
สำนักงานที่ info@angp.co.za

หากคุณพบความรอดในพระคริสต์หรือได้รับพรจากวรรณกรรมพระกิตติคุณ โปรดแจ้งให้เราทราบ เรา
ขอขอบคุณพระเจ้ากับคุณและระลึกถึงคุณต่อไปในคำอธิษฐานของเรา สำหรับหนังสือและแผ่นพับพระกิต
ติคุณฟรีในกว่า **540** ภาษาโปรดติดต่อเรา:

หัวใจของมนุษย์



This Gospel tract was translated with a computer. If you can correct or improve the language, please contact the office at info@angp.co.za

E-MAIL: info@angp.co.za

ALL NATIONS GOSPEL PUBLISHERS

P.O. Box 2191, PRETORIA, 0001, R.S.A.

(A Gospel Literature Mission financed by donations)

(Reg. No. 1961/001798/08)